

Các Biện Pháp Hiện Có và Dự Kiến về việc Thúc Đẩy Bình Đẳng Chủng Tộc

Ủy Ban Công Nghệ và Đổi Mới

Ủy Ban Công Nghệ và Đổi Mới (ITC) đóng vai trò thúc đẩy quá trình trở thành một nền kinh tế dựa trên tri thức đẳng cấp thế giới của Hồng Kông.

ITC rất coi trọng việc đảm bảo mọi thành viên của công chúng đều được tiếp cận với các dịch vụ một cách bình đẳng, dù cho họ thuộc chủng tộc nào. Nếu có thể, các biện pháp sẽ được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của những người thuộc các chủng tộc khác nhau, chẳng hạn như các nhu cầu dịch vụ của họ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ cho công chúng sẽ tuân thủ theo Sắc lệnh về Phân biệt Chủng tộc.

Các Dịch Vụ Liên Quan	<ul style="list-style-type: none">● ITC hiện đang quản lý một số chương trình được mở để áp dụng từ các tổ chức hoặc công ty có đủ điều kiện, chẳng hạn như Quỹ Đổi Mới và Công Nghệ và các đơn đăng ký hạn ngạch theo Chương Trình Tuyển Sinh Nhân Tài Công Nghệ.
Các Biện Pháp Hiện Có	<ul style="list-style-type: none">● Mặc dù những người đăng ký các chương trình của chúng tôi chỉ đang giới hạn trong các tổ chức hoặc công ty, nhưng các dịch vụ của chúng tôi vẫn mang tính trung lập về chủng tộc và được đưa ra bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.
Đánh Giá Công Việc Tương Lai	<ul style="list-style-type: none">● Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi một cách nghiêm túc các biện pháp hiện có và thường xuyên đánh giá việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của những người thuộc các chủng tộc khác nhau. Để liên tục đánh giá và cải tiến về cung cấp dịch vụ, những dữ liệu và thông tin về việc sử dụng dịch vụ của những người thuộc các chủng tộc khác nhau sẽ được thu thập. Ngoài ra, các phản hồi/đề xuất từ nhân viên của chúng tôi và những người sử dụng dịch vụ cũng được thu thập và xem xét để nâng cao dịch vụ khi thích hợp.
Các Biện Pháp Bổ Sung Đang / Đã	<ul style="list-style-type: none">● Khi giao dịch với những người thuộc các chủng tộc khác nhau, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng thông tin ở dạng dễ hiểu đối với khách

Được Thực Hiện

hàng. Dịch vụ phiên dịch sẽ được sắp xếp khi cần thiết và phù hợp.

- Đào tạo về sự đa dạng và hòa nhập đang được sắp xếp cho nhân viên để nâng cao nhận thức và sự nhạy cảm của họ về bình đẳng chủng tộc.

Các Thắc Mắc

- Mọi thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện có và dự kiến nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với cô Janet AU, Chuyên Viên Điều Phối (Tổng hợp) qua các kênh sau:

Điện thoại: 3855 7743

Fax: 2730 4633

Email: enquiry@itc.gov.hk

Ủy Ban Công Nghệ và Đổi Mới

Tháng 5 năm 2023